

วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2566

เจ้าของ

อบต.ห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายอภิดุล ทองวงษ์

กองบรรณาธิการ

นางสมร สีตะวัน

นางสาวสวรส เข้มสุข

และพนักงาน อบต. ทุกคน

วารสาร

ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

โทรศัพท์/โทรสาร 045-523-3918 ,045-989-621

www.huayrai.go.th



สารจาก นายก.....

คุณค่าของเรา ไม่ได้อยู่ที่สายตาคอนอื่นจะมอง
ต่อให้เราทำดีแค่ไหนถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราเขาก็มองว่าเราไม่ดี
ไม่ว่าใครจะมองเราอย่างไร จงรู้ไว้ว่าเรายังมีค่าในตัวเราเองเสมอ



ด้วยรักและห่วงใย..จาก ปลัด อบต.

แพงที่สุดอาจไม่ได้ดีที่สุด อร่อยที่สุดอาจไม่ได้มี
ประโยชน์ที่สุด รวยที่สุดอาจไม่ได้มีความสุขที่สุด
ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเราก็มีความสุขได้เพราะมันอยู่ที่ใจเรา
ต่างหากที่จะทำให้มันมีความสุขในแบบของเราเอง

หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส....นะจ๊ะ

ขอร่วมเรียงเคียงข้างมิห่างเจ้า
จะนอนเฝ้านั่งเฝ้าเจ้าไม่หนี
อยู่เป็นคู่ชีวิตวันขวัญชีวี
จะชั่วดีได้หรือเสียก็เมียเรา



ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ธกส.สาขาตำบลห้วยไร่

เชื่อมบ้านรักดีเจริญ หมู่ที่ ๑๐

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระพันธ์ ชุขชม นายกองดีการบริหาร ส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ล่ามบกปลัด กองช่าง สาธารณสุข ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ธกส. สาขาตำบลห้วยไร่ เชื่อมบ้านรักดีเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากสภาพถนนแตกทรุดตัว เป็นหลุมเป็นบ่อ และเป็นหลุมลึกเป็นบางช่วง ทำให้ การสัญจรไปประชาชนได้รับความลำบาก ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการใช้ถนนได้ งานซ่อมแซมถนน เส้นทางดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำ สมาชิกสภา อบต.ชาวบ้าน ดำเนินการเรียบร้อย



ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้อยโอกาส

โดยได้นำรถเข็นผู้พิการ 1 คัน

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. นายวีระพันธ์ ชุขชม นายกองดีการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรักดีเจริญ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้อยโอกาส โดยได้นำรถเข็นผู้พิการ 1 คัน ให้แก่ นางดอน สายทวิ บ้านโคกช้าง มะนาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ



ลงพื้นที่ตามกำหนดการที่กำหนด

เพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และต่อใบอนุญาต

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระพันธ์ ชูชม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้มอบหมายให้กองคลัง โดยนางภัคณพิชญ์ ปราภภู ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ตามกำหนดการที่กำหนด เพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และต่อใบอนุญาต ณ บ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีดังกล่าว และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติการให้บริการแก่ประชาชนอีกทาง



โครงการการสร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. จำลิบเอกคำมิ่ง พรหมพิมพ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการการสร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้แก่ครอบครัวนายสมพร บุญจอน บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๖ บ้านหัวนา ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมนางวิไลวรรณ พรหมพิมพ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ข้าราชการ ผู้อำนวยการ รพสต.ตำบลห้วยไร่ ภักดีเจริญ กำนันตำบลห้วยไร่ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อม นายวีระพันธ์ ชูชม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ และคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภา อบต.ห้วยไร่ และสมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี นอกจากนี้ยังมีกรมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับครอบครัวนายสมพร บุญจอน อีกด้วย



กิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2566

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 1 กันยายน 2566 นายวีระพันธ์ ชุขชม นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ห้วยไร่ รองปลัด อบต.ห้วยไร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และบุคลากรกองการศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ถูป ผ้าอาบน้ำฝน ชุดสังฆทาน ถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดจันทิมา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยพร้อมเพรียงกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม จึงได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2566 ขึ้น โดยมอบหมายให้กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 18 กันยายน 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานอบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจและมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งในด้านการทำงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม



โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เมื่อวานที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายวีระพันธ์ ชุขชม นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยไร่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ทุกคนเข้าร่วมอบรมเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริการที่ดี เพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคลในการนำไปประยุกต์ใช้งานแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชนได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคลังจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย



